

UBND XÃ ĐỨC THẮNG
BAN CHỈ HUY PCTT – TKCN
XÃ ĐỨC THẮNG
Số: 01/QĐ-BCHPCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Đức Thắng, ngày 6 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên BCH phòng chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn xã Đức Thắng năm 2023

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN XÃ ĐỨC THẮNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2023 /NĐ-CP, ngày 06/7/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chống thiên tai; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số: 64 /QĐ -UBND ngày 06/6/2023 của Chủ tịch UBND xã Đức Thắng về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Đức Thắng năm 2023;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của các thành viên BCH phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là BCH PCTT – TKCN) xã Đức Thắng năm 2023, như sau:

1. Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng BCH

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đức Thắng năm 2023, quyết định các biện pháp đối phó với các tình huống khẩn cấp thiên tai xảy ra trong địa bàn xã.

2. Ông Nguyễn Tấn Dương, Phó chủ tịch UBND xã– Phó trưởng ban thường trực

Thay mặt Trưởng ban điều phối hoạt động chung và xử lý các công việc của BCH PCTT – TTCN khi Trưởng ban đi vắng hoặc được Trưởng ban ủy quyền. Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo tình hình trước trong và sau bão, lũ gây ra trên địa bàn báo cáo cho trưởng ban và cấp trên theo qui định.

3. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã – Phó trưởng ban

Thay mặt Trưởng ban điều phối hoạt động chung và xử lý các công việc của BCH PCTT – TTCN khi Trưởng ban đi vắng hoặc được Trưởng ban ủy quyền thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo tình hình trước trong và sau bão, lũ gây ra trên địa bàn báo cáo cho trưởng ban và cấp trên theo qui định.

4. Ông Hồ Vinh Quang Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã – Phó Trưởng ban- phụ trách lực lượng xung kích

Tham mưu, giúp BCH PCTT – TKCN trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn; chủ động phối hợp với các lực lượng, các thôn rà soát, tham mưu xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả do thiên tai. Liên hệ với Ban CHQS huyện để xin lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp cần thiết.

Phân công lực lượng Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã. Phụ trách thôn **An Tĩnh, Tân Định, Thanh Long**

5. Ông Lê Văn Hương, Trưởng Công an xã – Phó Trưởng ban

Phụ trách công tác TKCN khi có bão lũ xảy ra. Thực hiện công tác bảo vệ ANTT, ATXH trên địa bàn xã khi có bão lũ xảy ra. Chỉ đạo phân công lực lượng công an viên trực các điểm xung yếu ở xã trong những ngày có bão lũ. Trực tiếp điều động lực lượng công an viên thôn tổ chức ứng cứu kịp thời theo lệnh của Ban CH PCTT – TKCN xã. Huy động kịp thời các phương tiện giao thông khi cần thiết trong công tác PCTT-TKCN trên địa bàn xã.

Phân công lực lượng các Công an chính quy xã. Phụ trách thôn **Đương Quang, Mỹ Khánh, Gia Hoà.**

6. Ông Lê Tuấn Trinh- Đài truyền thanh xã, Giám đốc HTXDVNN xã Đức Thắng – Ủy viên:

Đối với nhiệm vụ là giám đốc HTX DVNN: Theo dõi Phụ trách công tác PCTT về lĩnh vực Nông nghiệp đối với xã viên HTX DVNN, tuyên truyền vận động xã viên thực hiện tốt công tác PCTT và kịp thời nắm số liệu thiệt hại về nông nghiệp báo cáo cho BCH PCTT – TKCN xã. Chủ trì tham mưu cho UBND – BCH xã xây dựng các phương án về công tác khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất trên địa bàn về lĩnh vực nông nghiệp. Phụ trách **thôn An Tĩnh.**

Đối với nhiệm vụ là cán bộ Đài truyền thanh xã; Phụ trách công tác PCTT – TKCN của ngành. Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, thường xuyên cập nhật thông tin và kịp thời đưa tin về tình hình lũ, bão, úng ngập, thiên tai. Rà soát kiểm tra hệ thống đường dây, các điểm loa đảm bảo thông tin thông suốt tăng thời lượng tin bài thực hiện tốt sự điều hành của địa phương về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

7. Bà Trần Thị Hạnh, Văn phòng – Thống kê xã – Ủy viên: Phối hợp với các ngành liên quan trong việc tổng hợp tình hình thiệt hại do bão lụt để báo cáo lên cấp trên, phối hợp tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời. Thường trực tiếp nhận các văn bản, công điện của BCH PCTT – TKCN cấp trên để báo cáo kịp thời với BCH PCTT – TKCN xã biết để thực hiện, làm tham mưu cho đồng chí Trưởng ban trong công tác PCTT – TKCN. Phụ trách thôn **Mỹ Khánh**.

8. Ông Phạm Tấn Công, Cán bộ địa chính – xây dựng – Nông nghiệp- Môi trường- Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT – TKCN thuộc lĩnh vực phụ trách của ngành. Tham mưu đánh giá thiệt hại về gia súc, gia cầm, diện tích nông nghiệp, lâm nghiệp để tổng hợp báo cáo cấp trên khi thiên tai gây ra. Chủ động phối hợp với các HTX và các thành viên đứng cánh ở các thôn tổng hợp báo cáo cho BCH PCTT-TKCN xã thiệt hại về nông- lâm-ngư nghiệp sau thiên tai.

Tuyên truyền các hộ gia đình các hộ dân sắp xếp nguyên vật liệu thi công đảm bảo gọn gàng tránh sập đổ gây tai nạn cũng như phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Xác định mức độ thiệt hại của các tuyến giao thông, thủy lợi, các công trình công cộng bị thiệt hại. Phụ trách địa bàn thôn **Gia Hòa**.

9. Bà Trần Thị Tường Vi, Công chức Văn hóa – xã hội – Ủy viên: Tham mưu đảm bảo hậu cần, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo thông tin liên lạc, tuyên truyền xã, xây dựng phương án trên các lĩnh vực Cứu trợ, tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận, huy động để cứu trợ khi có yêu cầu nhằm đảm bảo đời sống cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng thiên tai, Kiểm tra, Phối hợp với các thôn rà soát các đối tượng chính sách, các hộ khó khăn cần hỗ trợ để kiến nghị các biện pháp hỗ trợ kịp thời, kiến nghị di dời khỏi những địa điểm không đảm bảo an toàn khi có sự cố, thiên tai xảy ra. Tham mưu đơn đốc đội thu gom rác thải thực hiện tốt việc thu gom vận chuyển rác thải không để tồn đọng trong khu dân cư sau bão lũ. Phụ trách địa bàn thôn **Dương Quang**

10. Bà Lê Diệu Ngân, Tài chính – kế toán xã – Ủy viên: Phối hợp với công chức văn phòng và Chỉ huy trưởng BCH Quân sự để thực hiện mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Lập dự toán nguồn kinh phí và đề xuất hướng hỗ trợ cho các thành phần tham gia phòng chống thiên tai tại địa phương. Tham mưu cho UBND xã giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh phí PCTT – TKCN và khắc phục hậu quả lũ lụt theo phê duyệt của UBND xã. Phụ trách thôn **An Tĩnh**

11. Ông Hồ Ngọc Thạch, Tư pháp xã – Ủy viên: Phối hợp với VP UBND xã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác PCTT – TKCN. Phối hợp với Ngành Văn hoá xã hội thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân về PCTT&TKCN. Phụ trách thôn **Tân Định**.

12. Ông Lê Quang Thành, Giao thông-Thủy lợi - Khuyến nông – Thú y cơ sở xã – Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT – TKCN ngành mình phụ trách đảm bảo cho việc giao thông được thông suốt các tuyến đường. Tham mưu phối hợp với Công chức địa chính xây dựng xác định các thiệt hại về xây dựng và nông-lâm-ngư

nghiệp trên địa bàn xã sau thiên tai. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ huy PCTT – TKCN xã .Phụ trách địa bàn thôn **Thanh Long**

13. Ông Lê Tuấn Hùng, CT HĐQT HTX sản xuất và tiêu thụ rau củ quả an toàn xã Đức Thắng: Theo dõi Phụ trách công tác PCTT đối với lĩnh vực mình quản lý, tuyên truyền vận động xã viên của HTX thực hiện tốt công tác PCTT, kịp thời nắm số liệu thiệt hại của thành viên, tổng hợp báo cáo cho BCH PCTT – TKCN xã. Phụ trách thôn **Dương Quang**.

14. 6 Trưởng thôn – Ủy viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCTT – TKCN ở thôn mình. Xây dựng phương án PCTT – TKCN, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên trong tổ TKCN trên địa bàn thôn mình phụ trách. Xây dựng phương án di dời dân, xác định địa điểm di dời dân đến (cụ thể) và báo cáo cho BCH PCTT – TKCN xã , làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm công tác PCTT – TKCN trên địa bàn và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCTT – TKCN trong thôn mình quản lý.

15. Hiệu trưởng các trường - Ủy viên: Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện kết hợp với công chức Văn hóa xã hội xã kiểm tra rà soát cơ sở vật chất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh cũng như tài sản phục vụ công tác giảng dạy trong mùa mưa bão. Phối hợp chặt chẽ với gia đình quản lý chặt chẽ học sinh trong mùa mưa bão, tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh..

16. Ông Nguyễn Đăng Lênh, Trưởng trạm Y tế xã – Ủy viên: Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa huyện, xây dựng phương án chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở thuốc, phương tiện, vật tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh khắc phục hậu quả đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trước, trong, sau thiên tai. Chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn vệ sinh công cộng, sử dụng nguồn nước sạch trong mùa mưa bão năm 2023.

17. Cán bộ đồn biên phòng Đức Minh- ủy viên: Thường trực công tác TKCN trên biển, phối hợp với BCH QS xã và các thôn ven biển tổ chức cứu hộ tàu thuyền khi có tín hiệu khẩn cấp. Chỉ đạo và nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi khi có thời tiết xấu.

18. Ông Lê Miên, Chủ tịch UBMTTQVN – Ủy viên: Chủ trì phối hợp cùng các ban, ngành, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ thiên tai do các đơn vị, tổ chức viện trợ để kịp thời phân bổ hàng cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá tình hình thiệt hại khi có yêu cầu.

19. Bà Lê Thị Mỹ Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã – Ủy viên: Tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác PCTT–TKCN

và vận động nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất. Phụ trách thôn **Thanh Long**.

20. Ông Lê Tuấn Anh, Bí thư xã đoàn – Ủy viên: Huy động lực lượng đoàn viên trên địa bàn giúp nhân dân trong công tác PCTT – TKCN và khắc phục hậu quả thiên tai. Phụ trách thôn **Mỹ Khánh**.

21. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã – Ủy viên: Huy động lực lượng cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, các thôn tham gia công tác PCTT–TKCN, khắc phục hậu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai. Phụ trách Hậu cần cho lực lượng xung kích tham gia trực bão lụt tại Trụ sở UBND xã. Phụ trách thôn **Tân Định**.

22. Ông Nguyễn Tuấn Cường, Chủ tịch Hội CCB xã – Ủy viên: Tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác PCTT–TKCN và nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất. Phụ trách thôn **Gia Hòa**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thành viên BCH PCTT – TKCN xã Đức Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban chỉ huy PCTT – TKCN huyện (B/c);
- Đảng ủy – TT HĐND (B/c);
- Lưu BCH.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tấn Việt
CHỦ TỊCH UBND XÃ